



GIAO BAN 2 ĐHQG NĂM 2017: HƯỚNG TỚI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐA LĨNH VỰC THÍCH ỨNG VỚI GIAI ĐOẠN MỚI

Chiều 16/8/2017, tại Thành phố Hà Giang, ĐHQGHN đã đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban 2 ĐHQG năm 2017.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt đồng chủ trì hội nghị.

Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên giữa 2 ĐHQG theo kế hoạch hàng năm nhằm đánh giá các kết quả hoạt động hợp tác trong năm qua và bàn về một số hoạt động trong thời gian tới. Chủ đề của Hội nghị lần này tập trung các ý kiến thảo luận về việc phát triển mô hình ĐHQG trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng, Trung tâm Khảo thí của ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM.

Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng ĐHQGHN Trần Quốc Bình đã trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình hợp tác giữa 2 ĐHQG năm 2016, triển khai thực hiện các nội dung tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ với hai ĐHQG vào ngày 19/8/2016 theo các đề xuất của hai ĐHQG về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực

giáo dục đào tạo và một số đặt hàng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hai ĐHQG.

Trong năm học qua, ngoài các hoạt động hợp tác thường xuyên trong đào tạo và khoa học công nghệ, hai ĐHQG đã tích cực phối hợp triển khai các công việc theo kết luận Hội nghị giao ban hai ĐHQG. Đồng thời, hai ĐHQG tiếp tục tăng cường hợp tác trong hoạt động KĐCLGD, khẳng định được vị trí tiên phong trong thực hiện KĐCLGD cho các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch về Xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội 3 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) và các vùng kinh tế trọng điểm; Xây dựng và ban hành quy chế đào tạo riêng phù hợp với quy chế tổ chức hoạt động của ĐHQG được ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát các mã ngành đã được phép đào tạo thí điểm; Tham gia đào tạo Đề án 911.

Hai ĐHQG đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ danh mục ngành, chuyên

ngành đào tạo của đơn vị mình trên cơ sở đối chiếu với Dự thảo Danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng và Danh mục cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ GD&ĐT.

Đối với nhiệm vụ Xây dựng đề án thí điểm mô hình đào tạo và liên kết đào tạo mới, ĐHQGHN đã triển khai xây dựng Đề án đổi mới đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN theo thông lệ quốc tế. Trong khi đó, ĐHQG TP.HCM đang triển khai mô hình liên kết đào tạo, sự phối hợp giữa các trường thành viên trong việc tổ chức đào tạo các ngành mới.

Về xây dựng Đề án thu hút học giả nước ngoài, hai ĐHQG đã thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án "Thí điểm thu hút nhà khoa học trình độ cao là Việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM". Hai Tổ công tác đã tích cực xây dựng dự thảo, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý hoàn thiện. Hiện nay dự thảo Đề án đã được hoàn thành, dự kiến sẽ gửi Bộ GD&ĐT trong tháng 8/2017.

Đặc biệt, năm 2017, trên tinh thần thống nhất chung, hai ĐHQG không tổ chức thi đánh giá năng lực (ĐGNL) riêng mà xét tuyển ĐHCQ dựa trên



kết quả các bài thi THPT quốc gia năm 2017 (riêng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi ĐGNL theo hình thức SAT2). Thay vào đó, với nguồn lực, kinh nghiệm đã có trong những năm trước, hai ĐHQG đã tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 với nhiều hoạt động cụ thể.

Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng, góp phần vào việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực khu vực Tây Nam Bộ, ĐHQG-HCM cùng với UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp xây dựng Đề án phát triển Trung tâm đào tạo ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre thành Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre. Ngày 18/7/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định số 2411/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre.

Tuy nhiên, 2 ĐHQG cũng thẳng thắn nhìn vào các nội dung chưa hoàn thành theo kế hoạch bởi những lí do chủ quan và khách quan. Đó là việc xây dựng Đề án thí điểm tuyển chọn chức danh giáo sư, phó giáo sư và đề án thí điểm mô hình đào tạo và liên kết đào tạo mới. Hai cơ quan cùng cho rằng những nhiệm vụ này quan trọng, có mức độ chuyên sâu cao, đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, hoàn thiện do đó trong quá trình triển khai phát sinh

nhiều vấn đề, dẫn tới việc triển khai chưa được thực hiện theo lộ trình dự kiến ban đầu. Dự kiến, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiệm vụ này vào thời điểm phù hợp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận nhiều nội dung về 2 báo cáo tham luận của 2 ban Tổ chức Cán bộ về mô hình của ĐHQGHN và mô hình của ĐHQG TP.HCM trong tình hình mới.

Các đại biểu cùng cho rằng, việc hình thành và phát triển ĐHQG là một chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng và Chính phủ. Đó là mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, duy trì và phát triển lĩnh vực khoa học cơ bản cho đất nước, có vai trò triển khai nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, tiên phong phát triển các lĩnh vực khoa học mới và đào tạo tinh hoa (liên cấp, liên ngành các bậc học): nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho cả nước.

Với những yêu cầu phát triển nhanh và mạnh của giáo dục đại học trong thời kì hội nhập, các đại biểu đã đề cập thẳng thắn đến những thuận lợi và thách thức đối với ĐHQG – một chính thể đại học 2 cấp, một thương hiệu quốc gia.

Tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc ĐHQG TP.HCM Huỳnh Thành Đạt bày tỏ

sự nhất trí với báo cáo kết quả của 2 ĐHQG đã đạt được trong năm học vừa qua. Hai ông cũng đồng tình với những ý kiến của các đại biểu nêu ra tại phiên họp giao ban này. Hai Giám đốc cùng khẳng định quyết tâm về sự phát triển của mỗi đại học trong tương lai và cho rằng, ĐHQG là mô hình tốt, đã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia.

Trong năm học tới, 2 ĐHQG sẽ đồng hành trong các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở qui mô quốc gia và khu vực; cùng phối hợp thực hiện các dự án khoa học công nghệ đặc biệt của quốc gia,...

Trong khuôn khổ các hoạt động xung quanh Hội nghị giao ban, Đoàn đại biểu của 2 ĐHQG đã tới viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên và cùng ôn lại những tháng năm lịch sử của cuộc chiến giữ vững biên giới tổ quốc tại tỉnh Hà Giang.

Đoàn công tác cũng đã tới thăm và dự lễ kéo cờ trên Cột cờ Lũng Cú – vùng đất địa đầu thiêng liêng cực bắc của Tổ quốc. Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Hoàng Văn Thịnh đã trao tặng 2 lá cờ Tổ quốc đã treo trên Cột cờ Lũng Cú cho 2 ĐHQG. Lá cờ mang hồn Tổ quốc, có kích thước 6m x 9m, với tổng diện tích là 54 m², tượng trưng cho sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em trên dải đất chữ S Việt Nam.

Chiều ngày 17/8/2017, Đoàn công tác của 2 ĐHQG đã tới huyện Đồng Văn, trao tặng tổng số 40 triệu đồng cho 20 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ quét vừa qua, mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng.

Phiên họp giao ban 2 ĐHQG năm 2018 sẽ do ĐHQG TP.HCM đăng cai tổ chức.

ĐỖ NGỌC DIỆP; ảnh: QUỐC TOÀN



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TỈNH HÀ GIANG: THỨC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC LÊN MỘT TẦM CAO MỚI

Sáng ngày 16/8/2017, tại Thành phố Hà Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và UBND tỉnh Hà Giang phối hợp đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giai đoạn 2011 - 2016 và ký kết hợp tác giai đoạn 2017 - 2022.

Tới dự Hội nghị về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; về phía ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Lê Quân và Nguyễn Hồng Sơn, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng.

Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì Hội nghị. Hai ông đồng thời đại diện cho

địa phương và đại học ký kết văn bản hợp tác giai đoạn 2017 - 2022.

Đây là lần thứ 2 lãnh đạo cấp cao nhất của 2 bên cùng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Trước đó, văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tiên được Giám đốc ĐHQGHN và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký kết hồi tháng 4/2011, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư "Vì Hà Giang phát triển".

Theo đó, hai bên xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm triển khai hợp tác gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức; Hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo tồn và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đổng Văn; Tư vấn chính sách phát triển kinh tế xã hội.

ĐẤU ÁN CỦA QUAN HỆ HỢP TÁC

Qua 6 năm triển khai kể từ lần đầu tiên ký kết văn bản thỏa thuận hợp

tác giữa 2 bên, ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Hà Giang. Trong đó có 03 lớp đào tạo bậc đại học theo hình thức vừa học vừa làm; 02 lớp đào tạo bậc thạc sĩ; 07 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; 01 lớp bồi dưỡng tiếng Anh và tổ chức 53 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên thuộc các bộ môn khác nhau.

Tại các cuộc họp sơ kết, lãnh đạo của ĐHQGHN và UBND tỉnh Hà Giang cùng đánh giá, việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, tiết kiệm chi phí, thời gian cho học viên và tận dụng được cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có của các cơ sở đào tạo tại địa phương.

Với thế mạnh là một cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng



đầu của cả nước, ĐHQGHN làm đầu mối qui tụ các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, triển khai nhiều đề tài có ý nghĩa thực tiễn đối với Hà Giang. Trong đó phải kể đến cụm đề tài được thực hiện, làm cơ sở để xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật phục vụ xây dựng quy hoạch công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN đã phối hợp cùng với Viện Địa lý thuộc Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam triển khai dự án “Nghiên cứu giảm thiểu tai biến trượt lở đất và lũ quét tại tỉnh Hà Giang trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Đặc biệt, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã ghi dấu ấn đặc biệt trong những đề tài gắn với quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 và đang được triển khai trong thực tiễn.

ĐHQGHN hỗ trợ tỉnh Hà Giang xây dựng và triển khai đề án “Đồng văn 360o quảng bá du lịch Hà Giang qua mạng internet” (Đề án đã được phê duyệt theo quyết định số 2675/QĐ-

UBND ngày 21/11/2013 và đã triển khai trong thực tế).

Việc xây dựng Hệ thống tích hợp, cung cấp hình ảnh, video toàn cảnh 360 độ trên nền bản đồ số trực tuyến chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 1/8/2014 (tích hợp trên giao diện Website của Ban quản lý) đã mang lại hiệu quả trong công tác quảng bá hình ảnh và du lịch, giới thiệu trực quan các hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tới cộng đồng quốc tế.

ĐHQGHN xây dựng và triển khai chương trình NCKH cấp nhà nước “Chương trình NCKH phục vụ phát triển bền vững các tỉnh khu vực Tây Bắc” từ 2012 đến nay trong đó 13 đề tài/nhiệm vụ trong tổng số 59 đề tài của Chương trình, đã được tổ chức triển khai, ứng dụng kết quả tại tỉnh Hà Giang.

Kết quả triển khai các nhiệm vụ KHCN tại Hà Giang là thiết thực, có những tác động tích cực đối với địa phương. Đặc biệt, ĐHQGHN đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển KT-XH bền vững đến cấp xã của tất cả các huyện/thành phố của tỉnh Hà Giang.

NỐI DÀI NHỮNG HỢP TÁC

Không dừng lại ở những hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn của địa phương, trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm năng của ĐHQGHN, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và hội thảo có ý nghĩa tư vấn, phản biện, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ kiểm định các kết quả phân tích cho hoạt động khoa học công nghệ của địa phương.

ĐHQGHN cùng ViettinBank hỗ trợ UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư “Vi Hà Giang phát triển”, ngày 21/04/2011. Đây là cơ hội để Hà Giang quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế so sánh, các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư cùng các dự án quan trọng cần thu hút vốn đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiềm năng trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội tốt để từng bước nâng tầm hợp tác và phối, kết hợp trong lĩnh vực đầu tư cũng như trong điều hành, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

ĐHQGHN, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc”, ngày 20/3/2015. Hội thảo thu

hút sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các ban, ngành trung ương. Đây là hội thảo có quy mô lớn nhất về phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Hà Giang từ trước tới nay. Tại đây, Giám đốc ĐHQGHN đã trình bày báo cáo quan trọng về “Liên kết vùng - giải pháp đột phá phát triển kinh tế Hà Giang”.

Với thế mạnh về hợp tác quốc tế rộng mở, ĐHQGHN đưa một số chương trình lên triển khai thực hiện tại Hà Giang. Bên cạnh đó, ĐHQGHN đưa sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực tập thực tế, thực hiện đề tài tại Hà Giang.

Trong giai đoạn 2012-2017, tổng cộng 147 luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về các ngành khác nhau (luật học, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục, môi trường, phát triển bền vững, du lịch, dân tộc học, bảo tồn đa dạng sinh học...) được các học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN tiến hành tại tỉnh Hà Giang.

Với những phối hợp triển khai cùng ĐHQGHN, nhiều chương trình đào tạo và đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

NHÌN NHẬN QUÁ KHỨ - CAM KẾT TƯƠNG LAI

Tại nhiều buổi làm việc, lãnh đạo ĐHQGHN và đại diện UBND tỉnh Hà Giang cùng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả trong giai đoạn 2011-2016 còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu, mong muốn của mỗi bên.

Song các kết quả triển khai trong thực tiễn cũng cho thấy những nhiệm vụ đã triển khai trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội... là hiệu quả, có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang, nâng cao vị thế của ĐHQGHN và là hình mẫu cho sự hợp

tác giữa trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học với địa phương.

Các đơn vị đầu mối của ĐHQGHN cũng như tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi, thống nhất chương trình hợp tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo các nội dung hợp tác được tiến hành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Không dừng lại ở kế hoạch hợp tác 5 năm lần thứ nhất, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và sự đồng thuận, tin tưởng ở tương lai, tháng 8/2017, lãnh đạo của ĐHQGHN và UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục cam kết cùng triển khai hoạt động trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Tài Vinh đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Hà Giang và ĐHQGHN thời gian qua. Hiện nay, Hà Giang có quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước: ĐHQGHN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ĐH Thái Nguyên, ĐH Fullbright, Văn Nam, Quảng Tây (Trung Quốc),...

Điều này tạo nên những bối cảnh và đưa ra những yêu cầu mới về sự hợp tác của Hà Giang với các đối tác, dựa trên 3 yếu tố: nguyên tắc, cơ sở khoa học và quyết liệt của các bên liên quan.

Bí thư Triệu Tài Vinh cũng đề xuất một số hướng triển khai cụ thể trong hợp tác với ĐHQGHN: xây dựng Bộ tiêu chí cho chỉ dẫn địa lý sản phẩm tại chỗ, bộ khung năng lực phù hợp với thực tiễn địa phương, mô hình đào tạo STEM, học bổng dành cho sinh viên trong mối quan hệ hợp tác với ĐHQGHN và đối tác quốc tế, nghiên cứu chủ thể tín ngưỡng là văn hóa dân tộc thiểu số, đào tạo và đào tạo lại cán bộ của tỉnh, lựa chọn công nghệ...

Dựa trên những nhiệm vụ khoa học và yêu cầu của thực tiễn, Bí thư Hà Giang bày tỏ mong muốn ĐHQGHN làm đầu mối phối hợp cùng nhiều đối tác khác có những đề xuất chung cho sự phát

triển của Hà Giang trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của lãnh đạo Hà Giang về sự cần thiết của việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và Hà Giang lên một tầm cao mới. Ông đồng thời chia sẻ, thời gian tới, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho ĐHQGHN chủ động đào tạo nhân lực cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ thì việc triển khai đào tạo tại các địa phương (trong đó có Hà Giang) sẽ có những thuận lợi hơn.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ĐHQGHN sẽ hướng đến đào tạo nhân lực gắn với khung năng lực và bồi dưỡng cũng như hỗ trợ cho khởi nghiệp tại địa phương.

Giám đốc ĐHQGHN đề xuất, ĐHQGHN sẽ cùng các cơ quan khoa học khác và Hà Giang cùng có những kiến nghị chung về việc xây dựng bảo tàng địa chất trên cao nguyên đá Đồng Văn; xây dựng Bảo tàng văn hóa H’mông dưới hình thức xây dựng làng văn hóa gắn với việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

ĐHQGHN đang triển khai Dự án Quốc chí trong đó có đề cập đến địa chỉ địa phương theo phương thức mới và nhiều nội dung khác. ĐHQGHN mong muốn Hà Giang cùng phối hợp và tiên phong triển khai cho mục địa chỉ địa phương, làm hình mẫu đầu tiên cho Bộ dữ liệu quan trọng này.

Với vai trò là Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng cần tiếp tục hình thành những nhiệm vụ khoa học mới, giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương.

Lãnh đạo ĐHQGHN và Hà Giang cùng cam kết có những chỉ đạo quyết liệt để việc hợp tác ĐH và địa phương sẽ tiếp tục có thêm nhiều kết quả hơn nữa.

ĐỖ NGỌC DIỆP; ảnh: QUỐC TOÀN